



THÔNG CÁO BÁO CHÍ

ĐỀ CÔNG BỐ NGAY LẬP TỨC: Ngày 16 tháng 5 năm 2022

LIÊN HỆ: Tina Landis, 415-940-3585

Chương Trình Tài Trợ Cộng Đồng James Cary Smith của Địa Hạt Không Khí trao quyền cho các nhà lãnh đạo cộng đồng ở Vùng Vịnh

Hơn 30 nhóm cộng đồng sẽ nhận được khoản tài trợ

SAN FRANCISCO – Hôm nay, Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh đã ra thông báo về việc ra mắt Chương Trình Tài Trợ Cộng Đồng James Cary Smith năm 2022 để tài trợ cho hơn 30 nhóm cộng đồng và tổ chức phi lợi nhuận, qua đó thu hút các thành viên cộng đồng tham gia vào những quyết định tác động đến chất lượng không khí và sức khỏe của họ.

Trong năm 2021, Địa Hạt Không Khí đã kết hợp các yếu tố từ Chương Trình Tài Trợ James Cary Smith trước đây với Chương Trình Tài Trợ Bảo Vệ Sức Khỏe Cộng Đồng để tạo nên Chương Trình Tài Trợ Cộng Đồng James Cary Smith tái tập trung. Chương trình mới được thiết kế nhằm tăng cường sự hợp tác với các tổ chức cộng đồng và tận dụng sức mạnh cộng đồng để cải thiện các kết quả về sức khỏe và chất lượng không khí tại địa phương.

Veronica Eady, phó viên chức điều hành cấp cao về chính sách và công bằng ở Địa Hạt Không Khí, cho biết: “Chúng tôi vô cùng vui mừng khi được trao quyền cho các cộng đồng đem lại sự công bằng cho môi trường thông qua Chương Trình Tài Trợ Cộng Đồng James Cary Smith, từ đó tạo ra những thay đổi có ý nghĩa trong cuộc sống của cư dân địa phương. Các nhóm được tài trợ đến từ những cộng đồng đã phải đối mặt với tỷ lệ bất bình đẳng về tác động của ô nhiễm trong quá khứ và họ sẽ đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với nhiệm vụ của Địa Hạt Không Khí nhằm giải quyết sự bất bình đẳng về chất lượng không khí này.”

Khoản tài trợ sẽ được dùng để phát triển và củng cố thêm các nỗ lực xây dựng năng lực dài hạn với các cộng đồng. Các nhóm được tài trợ sẽ thiết kế và triển khai các chiến lược để cải thiện chất lượng không khí địa phương theo nhiều cách, từ phát triển các học viện công bằng môi trường cho giới trẻ đến xây dựng các chương trình đại sứ chất lượng không khí đa ngôn ngữ.

Số tiền tài trợ tối đa dành cho mỗi nhóm là \$100,000 một năm với khả năng tài trợ lên đến ba năm. Địa Hạt Không Khí ưu tiên tài trợ cho các cộng đồng đem lại sự công bằng cho môi trường địa phương có đóng góp đáng kể vào việc giải quyết các mối lo ngại về chất lượng không khí tại khu dân cư địa phương, cũng như cải thiện sức khỏe cho các cộng đồng chịu tác động từ sự bất bình đẳng trong quá khứ.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.baaqmd.gov/communitygrants.

[Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh](#) là cơ quan vùng chịu trách nhiệm bảo vệ chất lượng không khí và khí hậu toàn cầu trong Vùng Vịnh gồm chín quận. Kết nối với Địa Hạt Không Khí qua [Twitter](#), [Facebook](#) và [YouTube](#).

#

Air District Communications Office
375 Beale Street, Suite 600, San Francisco, CA 94105 - (415) 749-4900
[Trang Chủ của Địa Hạt Không Khí](#) | [Thông Cáo Báo Chí](#)